



ที่ พิเศษ/๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านแม่นาจร
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๗๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปิดใช้งานระบบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ระดับเขตพื้นที่

เรียน คณะผู้พัฒนาระบบ KPA COMPET นายพุทธวัฒน์ ประจันต์ นายยุทธนา แม่นผล และนายวัชรพัฑฒ ะฉิตะโน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยให้การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการแข่งขัน โดยสิ้นสุดที่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยให้มีผู้รับผิดชอบในการตัดสินการแข่งขัน การประมวลผล การประกาศผล และการออกเกียรติบัตรรับรองผลการแข่งขัน โดยเกียรติบัตรรับรองผล ให้ถือเป็นผลการแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

ในการนี้ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ขอบความอนุเคราะห์ท่านในการใช้ระบบ KPA COMPET ดำเนินการจัดการข้อมูลการแข่งขันการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตเครือข่าย บนระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบบริหารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารงานจัดการแข่งขันวิชาการ KPA COMPET (<https://register.compet.site/>) ซึ่งเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานทักษะวิชาการ โดยองค์ประกอบของระบบสามารถดำเนินการได้ในหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน อาทิเช่น ตั้งค่าศูนย์จัดการแข่งขัน, จัดการผู้ใช้งาน, กำหนดวันแข่งขัน, บริหารจัดการสถานที่แข่งขัน, กำหนดรายการที่จัดการแข่งขัน, จัดการกรรมการ, โรงเรียน บันทึกผลคะแนน, จัดการเอกสารการแข่งขัน, Gen เกียรติบัตร, พิมพ์เอกสารการแข่งขัน, โอนข้อมูลผ่านระบบ API ฯลฯ ทั้งนี้ ท่านได้อนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๒ เครือข่าย เข้าใช้ระบบนี้เมื่อคราวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ใช้ระบบดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจิต ใจหาญ)

ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร

โทร ๐๖๑-๒๗๓๓๘๘๓

ผู้ประสาน : นางกนกวรรณ สมวธา